

## ปก.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยฤดูหนาวนี้

● กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็น และห่างไกลทุรกันดาร ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่

มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวในป็นีของประเทศไทย **พบว่าจะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดในบางช่วงต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563** ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลากหลายรูปแบบ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ

ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้บูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรไถกลบแทนการเผาตอซังข้าวและวัชพืชเพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการเผา ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการ



มณฑล สุดประเสริฐ

สร้างความเข้าใจให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว และไม่ฝืนไฟในที่อับอากาศ รวมถึงดูแลผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก และผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอัคคีภัย โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางติดตั้งป้ายเตือนและไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว โดยปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร โดยคำนึงถึงระยะทาง วัน เวลา และสถานที่ที่ประชาชนจะมารับมอบเครื่องกันหนาว ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรกุศลที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว **เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งวัด และไม่ซ้ำซ้อน** ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ควบคู่กับการกำหนดมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว



## ชงรัฐบาลใช้ไอทีอุปทำกระเช้า

หนองคาย - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีอุป จ.หนองคาย ว่า ย้อนไปเมื่อปี 2544 สินค้าไอทีอุปเป็นที่นิยมอย่างมาก มีการผลิตสินค้าชุมชนแทบจะทุกชุมชน ทุกจังหวัด แต่มีปัญหาทั้งด้านการตลาดและการรักษาคุณภาพสินค้า ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาสินค้าชุมชนในทุกรูปแบบ และจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้าไอทีอุปทั่วประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชน ได้นำมาปรับปรุงจนกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหลายชนิดมีตลาดรองรับ บางชนิดเป็นที่ยอมรับจนถึงขั้นนำไปขายบนเครื่องบิน

ปัจจุบันนี้การจะผลิตสินค้าชุมชนต้องทำตามความต้องการของผู้บริโภค ผู้ซื้อ ไม่ใช่ทำตามใจที่อยากจะทำ จะเกิดปัญหาขายไม่ได้เหมือนในอดีต ให้รู้จักเรียนรู้การขายออนไลน์ให้มากขึ้น ซึ่งปีนี้กรมการพัฒนาชุมชนตั้งเป้ายอดขายจำหน่ายสินค้าชุมชน 3 แสนล้านบาท จะผลักดันสินค้าในทุกรูปแบบ และในเร็ว ๆ นี้จะเสนอรัฐบาลให้นำสินค้าชุมชน สินค้าโครงการหลวง มาจัดกระเช้าเป็นของขวัญมอบให้แก่กัน แต่ละจังหวัดจะต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประชาชน และจะช่วยกระตุ้นยอดจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี

ส่วนศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีอุป จ.หนองคาย ทุกฝ่ายต้องบูรณาการร่วมกันในการให้มีประชาชน นักท่องเที่ยวมาแวะพัก แวะชมสินค้าที่จัดแสดง อาจจะทำร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความร่วมมือบริษัททัวร์ให้นักท่องเที่ยวมาแวะก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จะนำมาซึ่งการจำหน่ายสินค้าชุมชนเหล่านี้